

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หลักการและเหตุผล

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานบริการสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และมีการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สูง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่อง การลดปริมาณคาร์บอนในมหาวิทยาลัย เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรทุกคน ให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม โดยนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวแก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวแก่บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดความตระหนักในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนทั่วไป เกิดความตระหนักในการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 35 คน

สถานที่

ห้องประชุมดอกสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 11 มีนาคม 2564

งบประมาณ

งบประมาณที่ใช้ในการจัดอบรม จำนวน 25,000 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้

1. ค่าอาหารกลางวัน จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักฯ จำนวน 1 มื้อละ 80 บาท จำนวน 35 คน จำนวน 1 วัน เป็นเงิน จำนวน 2,800 บาท

2 ค่าอาหารว่าง จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักฯ จำนวน 2 มื้อๆ ละ 30 บาท
จำนวน 35 คน จำนวน 1 วัน เป็นเงิน จำนวน 2,100 บาท

3 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 7 ชั่วโมงๆ 600 บาท จำนวน 2 คน เป็นเงินจำนวน
8,400 บาท

4 ค่าใช้จ่ายไปราชการ รับ-ส่ง วิทยากร และค่าที่พักวิทยากร จำนวน 1 วัน 8,100 บาท

5 ค่าวัสดุ เช่น ค่ากระดาษ หมึกพิมพ์ 3,600 บาท

ผู้รับผิดชอบ

นางสาวรุ่งรุจี ศรีตาเดช